

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

## ผู้จะทำศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคือคนประเภทนี้หรือ

เมื่อวานนี้ให้เขาไปวัดกุสุมโฆกับผาแดง เอรถไปวัดละคัน ๆ เอาของใส่เต็มรถแน่นเอียดทีเดียว ทางกุสุมโฆคันหนึ่ง เราก็มองหน้าเขา เราก็คันหนึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องหนัก น้ำหนักพอ ๆ กันรถ ๓ คัน แต่รถเขาเป็นรถประเภทบรรทุก น้ำหนักสู้ของเขาไม่ได้ เพราะเราก็มืดแต่เก้าอี้เก้าอี้แน่นซึ ของเขาสำหรับลงเลย บรรจุเต็มเลย นาน ๆ ได้ไปส่งที่หนึ่งทางวัดกุสุมโฆ ผาแดง เพราะความจำเป็นสำหรับพระรู้สึกว่ามีมากพอสมควรจากวัดกุวามา คือ วัดกุวานั้นเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เราก้รับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดมาได้ ๑๐ กว่าปีแล้วนะ เพราะเราเป็นคนสั่งเอง ไปเห็นไปดูเอง

แต่ก่อนก็ได้ยินข่าวคราวของวัดนี้ว่ามีพระ ๒ องค์ ๓ องค์เท่านั้น เพราะไม่มีที่โคจรบิณฑบาต แต่ทำเลสำหรับภวานานั้นเยี่ยม ได้ยินอย่างนี้ตลอดมา พอมีโอกาสเราจึงตั้งหน้าไปดูเลย พอลงรถแล้วก็ตระเวนเข้าไปหมดในภูเขาหลังเขา ไปเที่ยวดูหมดเลย โห เหมาะสมมากทีเดียว เรียกว่าชั้นเอก ๆ ของมหาวิทยาลัยป่า พอมาถึงปั๊กก็เอาเตี้ยวนั้นเลย คือบอกท่านอุทัย บอกว่าผมไปดูหมดแล้วบริเวณเหล่านี้ ทำเลที่พระอยู่ที่นี่ผมไปเที่ยวดูหมดแล้ว เหมาะสมตลอดทั่วถึงหมด ตั้งแต่นี้ต่อไปท่านสามารถที่จะรับพระเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ แล้ว เอ้า ท่านรับได้ ไม่ว่าจำนวนเท่าไร เอ้า ให้มา ถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริง ๆ แล้ว ถ้าท่านสามารถจะรับได้ให้เป็นเรื่องของตนเอง

คือคำว่าสามารถจะรับได้หมายถึง ดูแลพระเณร มันยากยิ่งกว่าดูแลไอ้หมี่ไอ้หยองนะ ไอ้หมี่ไอ้หยองจะไปดูแลยากอะไร ไม่เรียหวาดปี้วะมันก็เท่านั้น ดูแลพระเณรมันของเล่นเมื่อไร เพราะฉะนั้นจึงพูดมีแง่เอาไว้ซิ ถ้าท่านสามารถ นั้น ที่จะรับพระเณรไว้ ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ แล้ว มากน้อยเพียงไรให้เป็นหน้าที่พิจารณาของท่านเอง แต่สำหรับพระผู้โง่โง่โง่ให้ไล่ลงภูเขาให้หมด อย่าให้หนักภูเขาถูกนี้ นั่นเด็ดทั้งสองเลย มันเสียดักดีศรีภูเขาที่เป็นที่บำเพ็ญภวานา มีมากมีน้อยเท่าไรให้มา ผมจะรับเลี้ยง ผมจะส่งอาหารเป็นระยะ ๆ มา บอกเลย เพราะผมไปดูแล้วเหมาะสมมาก ตั้งแต่บัดนั้นต่อมาจนกระทั่งบัดนี้ เราเรียกว่าเดือนละครึ่ง ๆ นี้ขาดไม่ได้เลย เราจะส่งตอนปลายเดือน ส่วนมากมักจะวันที่ ๒๕ ขึ้นไป ถึงวันที่ ๒๗-๒๘ ถึงสิ้นเดือน

สิ่งของที่ส่งไป ไปส่งที่ไรส่งเขาพร้อม ๆ ให้เขาถามพระถามเถรมีจำนวนเท่าไร ของที่เอาไปนี้เรากำหนดไว้เพื่อพระเถรที่เราทราบมาแล้วเป็นพื้นฐาน ๆ เช่น ๓๐ องค์ เป็นพื้นฐาน เราส่งไปในย่าน ๓๐ หากว่ามีพระมากยิ่งขึ้นเท่าไร เราก็ส่งเพิ่มอีก ๆ ตลอดมาอย่างนี้ ตั้งแต่นั้นมาพระจุดศูนย์กลางก็คือ ๓๐ สามสิบกว่า สี่สิบบ้าง ส่วนพระจรเอาแน่ไม่ได้ เช่น ๔๐ อย่างนี้ คงไม่ใช่จุดมุ่งหมายของท่านผู้เป็นหัวหน้ารับไว้ แต่ก็จรมาอย่างนี้ อย่างวัดเรานี้เห็นใหม่วันละเท่าไร ๆ ก็มาอย่างนี้ อันนั้นก็แบบเดียวกัน แต่จุดศูนย์กลางตั้งเอาไว้ ๓๐ อยู่ในย่านนี้ ๓๐ กว่าหรือ ๒๗-๒๘ สามสิบกว่า สี่สิบกว่า ก็มีบ้าง บางที่ถึง ๕๐ ก็มี นี่ละที่ว่าพระท่านจรเข้าไป

วัดนี้เป็นวัดที่เราตั้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสงเคราะห์ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ในอาหารการบริโภคทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระ คือเราจะส่งไปเพื่อไว้เสมอ ๆ ใน ๓๐ นี้ ต้องเพื่อไว้ ๆ บางที่ก็มีพระ ก็ไม่ใช่บางที่รู้สึกจะประจำเหมือนกัน เพราะท่านอยู่ตามรอบ ๆ ช้างนอกโน้น เวลาท่านจำเป็นท่านก็ให้ตาปะขาวให้เณรอะไรมารับไป ออกจากทางนี้ไป เราก็เปิดให้เลย บอกว่าให้ท่านไปเถอะ ผมไม่อาจที่จะส่งเสียได้ทุกแห่งทุกมุม เพราะมันชอกแซกรถราเข้าไม่ได้ ท่านอยู่แห่งละ ๒ องค์บ้าง ๓ องค์บ้าง อยู่ตามรอบ ๆ หลังเขามันกว้างขวาง เป็นทำเลเหมาะสมด้วยกันทั้งนั้น ท่านจะส่งให้ตลอดมาอย่างนี้

เวลาเราถาม เป็นยังไงอาหารพอไหม โอ๊ย พอ ท่านบอกว่าพอเลย เพราะเราเพื่อทุกอย่าง เราไม่ได้ทำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ นี้ เมื่อของมีอยู่เราจะทำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ไม่ได้ เป็นอย่างนั้นตลอดมา อันนี้พระเถรเราไม่ให้บกบาง เพื่อไว้เสมอ ถ้าเวลาเราไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริม เราไปต้องรถ ๒ คันเลย รถตู้เต็มเอี้ยดเลย แต่ของที่จำเป็น ๆ ที่เราส่งไว้เป็นพื้นฐานนั้นเราจะไม่เอา เพราะยังงั้นมันก็พออยู่แล้ว เราให้ของพิเศษไป พวกอาหารสด เข้าไปเอาในตลาดเลย อาหารสดประเภทไหนก็เอามา เต็มรถเลยแหละ พวกอาหารแห้งก็เป็นอาหารยาวไป เช่น พวกกุนเชียง หมูยอ ประเภทต่าง ๆ เรียกว่าอาหารยาว อันนี้เราก็ให้เต็มส่วนเหมือนกัน เต็มรถทุกครั้งไป เป็นอาหารเสริม ถ้าเราไป แต่นาน ๆ เราจะได้ไปที่หนึ่ง บางที่ตั้ง ๒-๓ เดือนไม่ได้ไปก็มี บางที่เดือนละหนก็มี

อันนี้เราตั้งใจจริง ๆ เราชักเราสงวนเทิดทูนธรรมเป็นอย่างมาก เราอยากให้ชาวพุทธเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น และพระอรหันต์ผู้ท่านเห็นมาแล้ว แม้ไม่ได้ อย่างท่านก็ขอให้ได้ชมใบชมดอกชมผลที่ส่งงามกระจายออกมา เห็นก็ยังดีนะ เรายังไม่ได้เห็นก็ขอให้พากันระมัดระวังรักษาตัวด้วยศีลด้วยธรรมนะ เวลาสงบใจก็ให้มี นี่พื้นฐานของศาสนาจริง ๆ คือใจ การอบรมภาวนาเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนา อันนี้ไม่ควรปล่อยวาง แล้วก็จะมีความสงบเย็น สงบเย็นก็มีธรรมในใจ

เรียกว่ามีสติรู้ตัวชั่วรู้บาปรู้บุญรู้ผิดรู้ถูกหนักเบาเล็กน้อย แล้วระมัดระวังตัวได้ด้วย  
อรรถด้วยธรรมของชาวพุทธเรา ไม่ใช่ปล่อยตัวเตลิดเปิดเปิง ๆ มีแต่จมนั่นทั้งนั้น

โลกอันนี้ให้ดูอย่างชัดเจนตามสายธรรมแล้วพูดไม่ได้เลย พูดแล้วกระเทือนโลก  
เข้าใจไหม ทั้ง ๆ ที่โลกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ไปแตะไม่ได้นะ กิเลสมันหึ่งหวงมาก  
สงวนตัวมาก ชอบยกยอ พาสัตว์ให้จมน แต่ตัวของมันอยู่ข้างหน้า ต้องการยกยอลากเข้า  
มา ๆ ให้จมน หลอกลวง ๆ เหมือนพวกเปรตพวกผีที่ทำลายศาสนาอยู่เวลานี้ มันตั้งขึ้น  
มาจากใต้ดินพวกนี้ ฟังให้ชัดเจน

ภาษาธรรมจะไม่โกหก ไม่เหมือนภาษาพวกเปรตพวกผีที่อยู่ใต้ดิน ล้วนแล้วแต่  
ภาษาโกหกหลอกลวงตม้ตุนตลอด ออกแฉ่ไหนตม้ตุนไปหมด จำให้ตีพี่น้องทั้งหลายถ้า  
ไม่ยากให้ศาสนาจมน เราเอาธรรมมาเปิดเผย เราไม่ได้มีส่วนอะไรกับสิ่งเหล่านี้ เกี่ยว  
กับเรื่องของกิเลส ๆ อะไรนี้เราไม่มี เราเอาความจริงมาพูด ตั้งขึ้นมาทั้งกลุ่มของพระ  
ทั้งกลุ่มของฆราวาส รวมหัวกันเข้า เริ่มมาตั้งแต่ระเบิดลูกเล็กลูกน้อยขึ้นมาจะเข้าถึง  
นิวเคลียร์นิวตรอนจะพืดกัน เอาพระศาสนาให้จมน คนทั้งประเทศนี้หมอบเป็นนักโทษ  
ในเรือนจำไปหมด คนสองสามคน พระหัวโล้น ๆ ไม่ก็องค์นี้จะขึ้น เหมือนว่าจะขึ้นเป็น  
ผู้บัญชาการในเรือนจำแห่งชาวพุทธของประเทศไทยเรา ทั้งพระทั้งเณรทั้งประชาชน จำ  
ให้ตีค่านี้นะ

เรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่เริ่มชาติมา ติดต่อกันเรื่อยมาเรื่อย ผิดพลาดตรงนั้นออก  
ตรงนี้ คราวนี้จะเอาเต็มเหนี่ยว เรียกว่าจะเอาให้ชนะเท่านั้น เวลานี้กำลังตั้งเค้าขึ้นมา  
อย่างหนักหน่วงนะ จำให้ตีทั่วประเทศไทยสำหรับชาวพุทธผู้มุ่งหวังฝากเป็นฝากตายกับ  
พระธรรมวินัย กับศาสนาของพระพุทธเจ้า อันนี้ไม่ใช่พระธรรมวินัย ไม่ใช่ศาสนา เป็น  
ภัยของศาสนามาร้อยเปอร์เซ็นต์สวนทางกัน พูดให้ตรงอย่างนี้

เราพูดนี้เราเอาธรรมวินัยเอาศาสนาออกทาง อะไรมาเป็นข้าศึกมากน้อยเพียงไร  
ดูตลอด แล้วนำออกมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายจะผิตไปไหน เช่นยกตัวอย่างเขาตม้พี่น้อง  
ทั้งหลาย เป็นยังไง เขาได้มาดูบัญชีดูการจับจ่ายเงินทองข้าวของ ตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์  
เงินสดลงมาของเรที่ได้รับจากพี่น้องทั้งหลายหรือ จำนวนเงินเหล่านี้มีเท่าไร ๆ พี่น้อง  
ทั้งหลายก็ทราบ เวลานี้ทองคำก็กำลังจะเข้า ๕ ล้านแล้ว พี่น้องทั้งหลายชวนขวยมาให้  
เราเป็นผู้ทำหน้าที่แทน แล้วดอลลาร์ก็ ๖ ล้านกว่าแล้วเวลานี้ ส่วนเงินสดที่เข้าแล้วก็  
๘๐๐ กว่าล้านแล้ว เหล่านี้เขาได้มาเห็นหรือ

ใครถือบัญชีมาจัดมาแจกมาดูแล การเข้าการออกการได้มาของพี่น้องทั้งหลาย  
หรือ หลวงตาบัวเท่านั้นเป็นผู้ดูแล เป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วนำสิ่งของนี้เข้า  
คลังหลวงให้พี่น้องทั้งหลายเห็นทั่วประเทศไทย แล้วเหตุใดจึงกล้าหาญชาญชัยมา

หลอกลวงต้มตุ๋นคนทั้งโลกว่า พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนี้ บริจาคเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาหลวงตาบัว หลวงตาบัวเอาเข้าพุงของตัวเอง ฟังซินะมันเข้ากันได้ไหม นี่จะเป็นยังไงต้มตุ๋นหรือไม่ต้มตุ๋น พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดี อันนี้ออกประกาศทั่วโลกใครได้ยินด้วยกันแล้ว จะโกหกคำประกาศหลอกลวงนี้ไม่ได้ แล้วความจริงของเราที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลาย และพาพี่น้องทั้งหลายทำเวลานี้ พาพี่น้องทั้งหลายผิดพลาดล้มจมที่ตรงไหน เอามาเทียบกันซิ ถ้าเราต้องการหาความสัตย์ความจริง ต้องเอาความจริงมาวัดมาทดสอบกันซิ

หลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุมสมบัติทั้งหมดนี้ หลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว เสียด้วยซ้ำนะ แล้วแต่ก่อนหลวงตาบัวเคยเกี่ยวข้องกับเงินทองที่ไหน ไม่เคยมีนะ ไม่เอา ไม่ยุ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองปิดหมด มีแต่ธรรมล้วน ๆ ครั้นเวลาได้มาเท่าไรมีแต่ส่งเขาเลย ช่วยโลกนี้ช่วยมาตั้งแต่สร้างวัดแหละ ได้มาเท่าไร ๆ ผู้เก็บเงินก็มี ไวยาวัจกรเก็บเงิน ที่นี้เวลามีเงินมากน้อย ๆ ความจำเป็นมันท่วมท้นเข้ามา ๆ ก็สั่งให้ช่วยทางนั้น ๆ เรื่อย ตั้งแต่โรงร่ำโรงเรียนมาตั้งแต่ต้นนะโรงเรียน ตั้งแต่เงินยังไม่มีก็เอา โนนนะโรงเรียน

หลวงตาบัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินมาอย่างนั้นก็ปิด ๆ แต่เวลานี้ทำไมหลวงตาบัวจึงมาเป็นเจ้าอำนาจ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์สิทธิ์ขาดในการเงินทั้งหมด เงินในบัญชีของเงินช่วยชาตินี้อยู่กับหลวงตาบัว เป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว เป็นผู้สั่งเก็บส่งจ่าย ส่งจ่ายเมื่อไรพี่น้องทั้งหลายทราบทุกระยะ ๆ นี้หลวงตาบัวเป็นผู้จัดการเอง หลวงตาบัวไม่เคยปรากฏในหัวใจของหลวงตาบัวเลยว่า ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนิดหนึ่งที่จะเข้าอยู่ในหัวใจ เรียกว่าเป็นการต้มพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาบัวบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว ไม่มีว้างเลย ฟังซินะมีแต่หมดแล้วยังเอาอีก ๆ ติดหนี้เขาก็ติด คนมีจะไปติดหนี้เขาได้ยังไง หลวงตาบัวติดหนี้เขาเรื่อย ๆ นะ ช่วยโลกนะฟังซิ

หลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุมเงินเสียเอง ถ้าว่าหลวงตาบัวเอาเงินเข้าพุงหลวงตาบัวจะรู้อย่างไร หลวงตาบัวเปิดเผยเต็มเหนี่ยวเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มี ฟังซินะ ฟังแต่ว่าไม่มี เพราะอำนาจความเมตตาที่กวาดต้อนออกหมดเลย มีเท่าไรเป็นหมด ๆ ไม่มียังอยากจะให้ สู้ตายติดหนี้เขาก็ติด คนมีจะไปติดหนี้เขาได้ยังไง นี่เหรอคนผู้จะขนเงินพี่น้องทั้งหลายมาเข้าพุงตัวเอง พี่น้องทั้งหลายฟังซินะ ใ้พวกนี้มันมาดูลับบัญชีทะเบียนสมบัติเงินทองข้าวของของเราที่เก็บมาจากพี่น้องทั้งหลาย มันมาดูเมื่อไรหลวงตาบัวไม่ได้เห็นหน้ามันเลย โคอตรมันก็ไม่เห็นพวกนี้

อย่าว่าแต่หน้ามันเลย โคอตรมันเราก็ไม่เคยเห็น แล้วมันมาอวดรู้รอดฉลาดมาหน้าด่านโกหกโลกเขาได้ยังไงว่า พี่น้องทั้งหลายบริจาคเงินเพื่อช่วยชาติคราวนี้ หลวงตา

บัวเป็นคนรับไว้ แล้วหลวงตาบัวเอามาเข้าพุทหมด มันได้มาจากไหนคำนี้ ฟังให้ตีนะพี่  
น้องทั้งหลาย นี่หรือผู้ที่จะครองบ้านครองเมืองครองศาสนา ทำศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  
คือคนประเภทนี้หรือ ประเภทที่ตมตุนแก่ง ๆ หลอกลวงแก่ง ๆ ไปที่ไหนมีแต่แ่ง  
หลอกลวงตมตุนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ตลอดพระณเรเราเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่ว  
เมือง นี่หรือคือคนผู้ที่จะรักษาศาสนา เป็นผู้ที่เกิดทุนศาสนา เอา เทียบกันทันทีซี

หลวงตาบัวตะเกียกตะกายนี้หรือ คือคนผู้ที่จะเหยียบย่ำศาสนา เหยียบย่ำหัวใจ  
พี่น้องทั้งหลายลงเวลานี้ จะพาพี่น้องทั้งหลายลากศาสนาให้จมลงพื้นปลูฟิถึงนรกอเวจี  
คือหลวงตาบัวนี้หรือ ฟังให้ตีทุกคน เอาให้ถึงพริกถึงขิงกันซี นี่ละความจริงให้ทราบ  
กันทั่วประเทศไทย หลวงตาบัวผิดพลาดตรงไหนเอาไปเลย เข้าคุกหลวงตาบัวจะเข้าทันที  
ถ้าการช่วยพี่น้องทั้งหลายคราวนี้พาพี่น้องทั้งหลายล่มจม ด้วยความสกปรกมอมแมม  
เลวทรามของหลวงตาแล้ว หลวงตาจะลงทันที นี่เป็นความบริสุทธิ์ใจถึงขนาดนั้น

แล้วเหตุใดมันจึงมาหน้าด่านเอาเรื่องความไม่จริงสวนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ เรื่อง  
สกปรกนรกจกเปรตมาหลอกพี่น้องทั้งหลายว่า หลวงตาบัวเอาเงินพี่น้องทั้งหลายมาเข้า  
พุทตัวเองหมด ประกาศออกมานี้ได้ยินกันทั่วประเทศไทย เท็จก็เท็จ ประเทศไทยทราบ  
กันหมดแล้ว เราพูดออกมาประเทศไทยก็ต้องทราบ จะออกทางวิทยุนะ ให้พี่น้องทั้ง  
หลายทราบ เอา ชั่งน้ำหนักใส่กันซี ผู้ที่ว่าจะนำศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แล้วก็บิบบี้สี่ไฟ  
เวลานี้ เมืองไทยเราเฉพาอย่างยิ่งคือชาวพุทธในเมืองไทย ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้านี้เดือด  
ร้อนกันทั่วประเทศแล้วเวลานี้ ยุ่งกันไปหมด เพราะพวกนี้พวกที่จะครองศาสนาให้  
เจริญ เหตุใดพอเริ่มต้นพระณเรประชาชนชาวพุทธเราจึงเดือดร้อนกันทั่วประเทศไทย  
อันนี้หรือที่จะเป็นเครื่องหมายอันใหญ่โตที่จะพาให้เจริญรุ่งเรืองที่สุด คืออันกำลังก่อ  
ความฉิบหายให้คนทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระทั้งณเรกำลังเดือดร้อนอยู่นี้หรือ ที่จะทำ  
ชาติไทยของเราให้เจริญ ด้วยอุบายวิธีการตมตุนของพวกแก่ง ๆ นี้หรือ

เอาไปเทียบกัน พิจารณาให้ตี ใครเชื่อให้ไป ดั่งที่พูดเมื่อวานหรือวันไหนเกี่ยว  
กับเรื่องพระพุทเจ้ากับพระเทวทัต เวลานี้ใกล้เคียงกันมากนะเวลานี้ ใกล้เคียงกันดั่งที่  
พูดเมื่อวานนี้ หลักพุทธศาสนาปกครองศาสนาตลอดพระณเรนี้ มีความชุ่มเย็นมา  
ขนาดไหน พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไหม ทราบกันอยู่ทุกแห่งทุกหน ไม่เคยมีเรื่องมีราว  
โกลาหลอลหม่านดั่งเวลานี้ ที่พวกที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตรโหฐาน ที่จะมาปกครองชาติ  
ศาสนาเวลานี้ จะทำศาสนาให้ล่มจม พวกนี้ที่ประกาศตนเป็นยังงิ เอามาเทียบดูซินะ  
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้คนทั้งประเทศ เฉพาอย่างยิ่งชาวพุทธทั้งพระทั้งณเร จน  
แตกกระจัดกระจายกันหาขึ้นดีไม่ได้เลย นี่หรือ

แต่ก่อนเป็นยังไงพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาที่เราปฏิบัติมาแต่ก่อนเป็นยังไง มีความสงบร่มเย็น พระเถรท่านก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านโดยลำดับลำดับมา มีแต่ความสงบร่มเย็นทั่วประเทศไทยเราตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี บัญญัติไว้เรียบร้อยเหมาะสมทุกอย่าง ผู้นำมาปฏิบัติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันตลอดมาอย่างเวลานี้ แล้วทรงบัญญัติทุกข้อทุกกระทงเป็นศาสดาเอกเป็นผู้บัญญัติ นี่ที่บัญญัติจัดตั้งขึ้นมาเวลานี้ออกมาจากใต้ดิน ออกมาจาก พ.ร.บ.แลแบบอะไร คณะสงฆ์ แล้วจะเอาคณะสงฆ์ให้ติดคุกติดตะราง

สมบัติทั้งหลายตามหลักพระวินัยนะ คือสมบัติเงินทองข้าวของเขาถวายมาเป็นจตุปัจจัยไทยทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ตามศรัทธาของเขา พระสงฆ์ท่านก็รับด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นสมบัติของตนโดยสมณสาธูป คือพระเป็นเจ้าของสมบัติ ไม่เป็นโลกเป็นสงสาร ไม่เป็นกิเลสตัณหา รักษาโดยอรรถโดยธรรม ใช้สอยกันมาสงเคราะห์กันมา ดังที่วัดป่าบ้านตาดปฏิบัติอยู่เวลานี้ พี่น้องทั้งหลายบริจาคเงินมาทั่วประเทศไทย เมืองนอกเมืองนาก็มี เราก็นำออกใช้อย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายเห็นว่าผิดไปไหม พิจารณาซิ นี่ระเบียบกฎข้อบังคับที่ปฏิบัติมาตามพุทธศาสนา ตั้งแต่ดั้งเดิมปฏิบัติมาอย่างนี้

เวลานี้วัดป่าบ้านตาดก็ปฏิบัติแบบนั้น เงินทองข้าวของมีกี่พันก็หมื่นล้าน เราอยากจะว่าถึงหมื่นล้านนะ ที่แจกจ่ายทั่วถึงนี้ นี่ก็คือสมบัติที่เกิดมาโดยธรรมของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย เราไม่ได้ไปบีบบังคับไฟจากพี่น้องทั้งหลายมา เป็นศรัทธาของพี่น้องทั้งหลายเองมาบริจาคด้วยความเป็นธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว เรานำออกเฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วโลกดินแดนเวลานี้ นี่คือเรื่องทางเดินของพุทธศาสนาสงบร่มเย็นไหม หรือว่าหลงตาบัวไปบริจาคที่ไหนเป็นไฟไปที่นั่นมีไหม พิจารณาซิ เอาให้ยัน ๆ นี้ละเราเดินตามทางของศาสดา โลกสงสารมีความสงบร่มเย็นมาอย่างนี้

วัดนี้เป็นผู้รักษาสমบัติที่ได้มาเอง ไม่มีเจ้าอำนาจบาตรหลงมาจากที่ไหน ที่จะมาปกครองรักษาสมบัติ ให้เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว วัดนี้เป็นเหมือนนักโทษ มีเงินมาเท่าไรพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารจะมาเป็นผู้คุมอำนาจรักษาหมด สมบัติในทั่วประเทศไทยนี้ วัดต่าง ๆ นี้พวกเปรตพวกผีตั้งข้อบัญญัติขึ้นมา จะเป็นผู้รักษาสมบัติเหล่านี้ เขาจะเป็นผู้จับจ่ายอะไร ๆ แต่ผู้เดียว ตกลงก็เรียกว่าทุกวัดทุกวาเป็นเรือนจำทั้งหมด แล้วพระที่อยู่ในวัดนั้นก็คือนักโทษในเรือนจำ

เขาจะเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวง เข้ามาปกครองวัดนี้ จับจ่ายใช้สอยเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยสะดวกสบาย กินโต๊ะกินเลี้ยงกันหัวโล้น ๆ นี้นะ เข้าใจไหม มีประชาชนที่คนก็ไม่รู้เป็นกลุ่มกันมา กลุ่มเหล่านี้ละกลุ่มที่จะเป็นเจ้าอำนาจปกครองวัดทั้งหมด สมบัติเงินทองข้าวของที่ได้มาโดยอรรถโดยธรรม ดังพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้แล้ว

พระปฏิบัติมาด้วยความรุ่มเย็นนี้ พวกนี้จะมาบีบบังคับไฟ มาเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาทั้งหมด เขาจะเป็นผู้รักษาเก็บกวาดสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวแต่คณะเดียวเท่านั้น นี้แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ แล้วเป็นยังงัยมันดีหรือมันผิดมันถูกประการใด เอาไปพิจารณาซิ

นี่ละหลักประเพณีก็ดำเนินมาอย่างนี้แหละ วัดไหนท่านก็เป็นใหญ่ในวัดของท่านนี่นะ เจ้าอาวาสเป็นผู้คุ้มครอง สมบัติที่เป็นของสงฆ์ท่านก็จัดไว้ประเภทของสงฆ์ของกลางเรียกว่า ของสงฆ์ ครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คือ สิ่งที่หนักแจกจ่ายกันไปไหนไม่ได้ ให้เก็บไว้เป็นส่วนกลาง

ลหุภัณฑ์ เช่น จตุปัจจัยไทยทานต่าง ๆ ที่ได้มาแจกจ่ายไปหมด แล้วแต่ตามอัธยาศัยของผู้จะแจกจ่ายไป เช่น หัวหน้าวัดเห็นสมควรจะแจกจ่ายไปทางไหน ท่านก็แจกจ่ายของท่าน ด้วยอำนาจแห่งท่านเป็นผู้ครองในวัดนั้น นั่น เป็นอย่างนี้ตลอดมา นี้ละวัดหนึ่ง ๆ มีพระเป็นเจ้าของสมบัติของวัดนั้น และมีเจ้าอาวาสครอบ ทั้งส่วนกลางคือของสงฆ์ ของสงฆ์ที่เป็นครุภัณฑ์-ลหุภัณฑ์ สังฆารามทรัพย์, อสังฆารามทรัพย์

ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ไม่เคลื่อนที่ได้ เช่น ที่ไร่นา หรือที่ไหนดก็ตามเป็นของวัดที่กลบนาของสงฆ์ เหล่านี้เป็นอสังฆารามทรัพย์ เคลื่อนที่ไม่ได้

สังฆารามทรัพย์ เคลื่อนที่ยกไปได้ แต่เป็นครุภัณฑ์ ท่านก็ไม่ออกแจก นี่ละหลักพระวินัยหลักธรรม ฟังซิท่านทั้งหลาย เราเรียนมาแท้ ๆ จะมาโกหกเราได้หรือ ลูบตาเราได้หรือ สิ่งไหนที่เป็นส่วนลหุภัณฑ์, ครุภัณฑ์ เป็นของสงฆ์ท่านก็ทราบ ท่านปฏิบัติตามนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่ไหนไม่มี นี่ละพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ให้ความรุ่มเย็นแก่พุทธบริษัทพระเถรขนาดไหน ปฏิบัติมาจนบัดนี้ บัดนี้กำลังระส่ำระสายกำลังจะแตกกระจายกระจายไป เพราะมาบัญญัติใหม่ ที่ว่าบุคคลผู้ใดหรือคณะใดที่จะมาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงปกครองวัดนั้นวัดนี้ กวาดต้อนเอาสมบัติทั้งหลายเข้ามาอยู่ในใต้อำนาจของตนผู้ปกครอง เหมือนว่าหัวหน้าหรือว่านายคูนักโทษอย่างนี้ ไม่มีในหลักธรรมหลักวินัย บัญญัติมาจากไหน พระวินัยข้อนี้บัญญัติมาจากไหน พระราชบัญญัติข้อนี้บัญญัติมาจากไหนเราไม่เห็น นี่ขัดใหม่ขัดต่อพระวินัย

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า ไม่ให้บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ ไม่รื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว มีในหลักธรรมหลักวินัย นี่บัญญัติใหม่หรือไม่บัญญัติใหม่ บัญญัติที่เอาสงฆ์เป็นนักโทษ เอาขอบเขตของวัดแต่ละวัดเป็นเรือนจำ ๆ แล้วพวกนี้เป็นนายคูนเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้ มีในพระบัญญัติข้อไหน มันมาเสือกกะโหลกหาทำอะไร ตั้งแต่เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ นี่มันเป็นยังงัยมันเลวกว่าเด็กอมมือขนาดไหน พวกเปรตพวกผีนี่นะ

มันจะตั้งบัญญัติข้อบัญญัติไปไหนก็ตามเถอะ หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยนี้ จะก้าวเดินตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เท่านั้น จะไม่ยอมรับกับพวกคลั่งกิเลส พวกสัว่มพวกถาน พวกเปรตพวกผีที่จะมาบัญญัติใหม่ มาควบคุมพระเถรทั่วประเทศไทยนี้เป็นอันขาด ไม่ยอมรับว่าฉันเลย จะตัดสินไปแพ้ไปชนะก็ตาม แพ้ขนาดไหนก็ตาม ชนะขนาดไหนก็ตาม จะไม่ให้เข้ามาฟังเสียงนอกจากหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้น เอ้า ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่ง หลวงตาบัวจะออกทัพเอง เอ้า.ตั้งเข้ามาว่าใครชนะ เทวทัตชนะหรือ เอ้า.ชนะไป มึงชนะกับมึงแพ้พร้อมกันเลย เข้าใจไหม มึงชนะกู กูก็ชนะมึงด้วยธรรมด้วยศาสนาด้วยหลักความจริง มึงชนะมึงก็ชนะด้วยเปรตด้วยผีของมึงนั่นแหละ เราจะว่าอย่างนี้ กูมึงออกทันที เข้าใจหรือ กางภาพพจน์เอาไว้ซิ

หลวงตาบัวเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้ง มอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้า เราไม่ได้มอบกายถวายตัวต่อเปรตต่อผี ต่อบัญญัติสุมสี่สุมห้าลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาอย่างนี้ จะเอามาชนะได้หรือ หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ เอ้า.ตัดสินไปไหนก็ตัด เราไม่ยอมรับเสียอย่างเดียว พระทั่วประเทศไทยไม่ยอมรับเสียอย่างเดียว จะมีอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน ธรรมวินัยเป็นเครื่องยืนยันไม่ยอมรับมีอยู่ นั้น.จะเอามาจากไหนวะ นี่หลักความจริงเป็นมาอย่างนี้

กำลังขึ้นมาเวลานี้ซอกแซกซิกแซก ๆ เป็นบ้าไปเลยนะ โห.หน้ามืดหน้ามัว หน้าด้านที่สุด ไม่รู้จักยางอาย จนกระทั่งเลยความเป็นพระไปแล้วนะเวลานี้ มันทุกอย่างทุกอย่าง อย่างที่มาหาเรื่องเราประกาศกังวานทั่วประเทศไทยนี้ ว่าหลวงตาบัวเอาเงินเข้าพุงหมดนี้ ฟังให้ชัด พระจะพูดได้หรืออย่างนี้ คนมีศีลมีธรรมจะพูดหรือถ้าจะพูดได้ต้องมาทดสอบเสียก่อน ว่าหลวงตาบัวนี้จ่ายเงินไปทางไหน ได้เงินมาจากไหนจ่ายไปทางไหน ขออภัยซิ ต้องเอาอย่างนั้นซิ ก่อนที่จะไปประกาศตีหรือชู้ของเราที่ดี

นี่มันไม่รู้ไม่เห็นตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันก็ไม่เคยมาเห็น ไอ้เรื่องบัญชีทะเบียนที่เราได้รับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุมอยู่นี้ เหตุใดมันมีความรู้ยิ่งกว่าคนทั้งชาติและยิ่งกว่าหลวงตาบัวผู้ถือบัญชีเสียอีก ว่าหลวงตาบัวนี้เอาเงินพี่น้องทั้งหลายเข้าพุงตัวเองหมด ฟังซิพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะ มันโกหกหรือไม่โกหก ถ้าหลวงตาบัวโกหกเอาไปตัดคอได้เลย การที่นำพี่น้องทั้งหลายมาทุกวันนี้ด้วยความโกหก และมีหน้าซำผลกำลังจะล่มจม เมืองไทยของเรานี้คลังหลวงก็จะล่มจมอย่างนี้มีที่ไหน มีไหม เวลานี้ทองคำกำลังจะเข้า ๕ ตันแล้ว เป็นของผู้ใด หมาดัวไหนไปเอาเข้ามาใส่ เหนอ.พิจารณาดู ถ้าว่าหมาก็หมาทั้งประเทศไทย หลวงตาบัวเป็นหัวหน้าหมาเท่า



นั่นเอง เอาทองคำเข้าประเทศไทยเวลานี้กำลังจะถึง ๕ ตัน นี้กำลังรวบรวม ๆ แล้ว ดอลลาร์เท่าไรก็บอกแล้ว เงินสด ๘๐๐ร้อยล้าน

เมื่อเข้านี้ก็ดูบัญชีแล้วนะ ให้เขามาตรวจบัญชีแล้ว เงินนี้มีอยู่ประมาณสักร้อย เรานับเฉพาะส่วนเงินออมทรัพย์มันได้เพียงล้านหรือบางแห่งไม่ถึงล้าน ได้เป็นหมื่น เป็นแสนก็มี เราเลยไม่เอามานับเมื่อเข้านี้นะ เรานับเฉพาะเงินฝากประจำ เมื่อเข้านี้เอา บัญชีมากางดู ได้เงินหนึ่งร้อยสองสามล้าน แต่เรากะเอาไว้ว่าเราจะถอนคราวนี้ คือให้ เขาไปธนาคารเสียก่อน วันนี้เขาไปดูต้น ถ้าหากว่ามีดอกมีอะไรก็ให้รวมมาพร้อม แล้ว เอาอันสมบูรณ์นี้มาให้เราแล้วเราจะสั่ง

เวลานี้ที่เรากำหนดไว้แล้วนั้น เรากะว่าจะโอนไป ๘๐ ล้าน จะยังเหลืออยู่เพียง ๔๒ ล้าน ฝากประจำนะ อันหนึ่ง ๔๓ ล้าน นอกนั้นก็ยิบ ๆ แยะ ๆ เราไม่นับ นี้ละเราจะ ถอนเอาทั้งสอง อัน ๔๒ ล้านเราก็คิดว่าจะถอนเอา ๔๐ ล้าน ฝากประจำนะ อันนี้ ๔๓ ล้านเราก็จะถอนเอาสัก ๔๐ ล้าน เป็น ๘๐ ล้าน ที่นี้อยู่ทางกรุงเทพดูเหมือนว่า ๒๕ ล้าน ที่เราสั่ง แล้วเราเซ็นใบถอนไว้แล้ว นี่เห็นไหมหลวงตาบัวทำงุบงิบที่ไหน ทางบัญชีทาง โฉนดเราก็เซ็นแล้ว นี่ก็ให้ผู้ถือบัญชีทางโฉนดเอามากางให้เราดู เราก็ดูบัญชีเรียบร้อยแล้ว เราจ่ายขนาดนี้พอดี อันนี้เอาเก็บไว้ในนั้น

เพราะฉะนั้น ประมวลแล้วเรียกว่าทางกรุงเทพ ๒๕ ล้านคราวนี้นะถ้าเราจำไม่ ผิด แต่ ๒๐ ล้านนี่แม่นยำ ส่วน ๕ ล้านยังมีนิด ๆ ความจำไม่ตินะ บอกได้เลยว่าทาง กรุงเทพ ๒๕ ล้าน หรือ ๒๐ ล้านว่างั้น ๕ ล้านไม่แนกเอาไว้ก่อน ทางนี้ ๘๐ ล้านมันก็เป็นร้อยล้านใช่ไหม นี่ละที่จะโอนเข้าคราวนี้ นี่หลวงตาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ อยู่เวลานี้ เป็นยังไง นี่เธอจะพาพี่น้องทั้งหลายลุ่มจม พิจารณาซิ ไปคราวนี้เราว่าจะ โอนไปก่อนเลย ให้เอาบัญชีมาดูทดสอบกันเรียบร้อยแล้ว ที่นี้ก็เขียนใบถอน เรียกว่า เขียนใบถอน ให้ไปโอนเข้าทางโฉนดเสร็จ เราไปแต่ตัว ไปก็จะเข้าละ คราวนี้จะซื้อทองคำ ทั้งหมดนี้ ก็เรียกว่าของเรา ๘๐ ล้านใช่ไหมตะกี้นี้ละ สี่สิบสองล้าน สี่สิบสามล้าน เรา เอาสักบัญชีละ ๔๐ ล้านเป็น ๘๐ ล้าน ที่นี้กรุงเทพอย่างน้อย ๒๐ ล้าน ก็เรียกว่าร้อย ล้านคราวนี้จะเข้ากรุงเทพ จะถอนไปซื้อทองคำ นอกนั้นเหลือไว้เล็ก ๆ น้อย ๆ

ท่านผู้บริจาควอนเข้ามา ๆ มันก็เข้าตรงนั้นละ เข้าไว้ ๆ ยังเหลือเล็กน้อย ๆ เรา เลยไม่ไปนับ เราดูเดิน ๆ ไปตั้งแต่ตัวเลขตัวต้น ดูว่าหนึ่งล้านบ้าง สองล้านบ้าง ห้าแสน บ้าง หกแสนบ้างอยู่ในนั้น เราเลยไม่ดู เราดูแต่หัวใหญ่มันเลย จึงได้มา ๔๒ กับ ๔๓ ล้านเข้าใจเธอ นี่แหละที่เราทำเวลานี้ พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ พระพุทธเจ้าทรง บัญญัติไว้เรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์แบบแล้ว ที่ชาวพุทธทั้งประชาชน,พระเณร จะปฏิบัติ ตามหลักพุทธศาสนาที่ทรงสั่งสอน และเราก็ได้ดำเนินมาด้วยความถูกต้องแม่นยำสงบ

ร่วมเย็นมาตลอดนี้แล้ว นี่คือการสมบูรณ์พูนผลเรียบร้อยแล้ว แล้วจะมาตั้งบัญญัติอะไรอีก

ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะ ที่ตั้งมานี้มีตั้งแต่พวกนิวเคลียร์นิวตรอนทั้งนั้น มันจะกลั่นบ้านกลั่นเมืองกินชาติกินศาสนาไปในตัวของมันเสร็จเลย พวกนี้เก่งมากทีเดียว เรื่องหน้าด้านไม่มีใครเกินพวกนี้เลย มันไม่ยอมฟังเสียงหลบนั้นหลบนี้ ๆ เวลานี้กำลัง เรื่องราวเข้ามาหาเถรสมาคม จะเอาเรื่องเหล่านี้เข้าไปให้มหาเถรสมาคมรับรอง เอ้า.รับรอง นั่นทางนี้ขึ้นแล้วนะ มหาเถรสมาคมใครตั้งขึ้นมา นั่นเอาแล้วนะ คอยฟังจุดนี้ก็แล้วกัน ถ้ามันควรจะเข้าจุดนี้แล้วยังไงหลวงตาบักก็ต้องผางทันทีเลย ธรรมวินัยเรียนมาด้วยกันนี่นะ นี่กำลังดูเดือดอยู่ กำลังเริ่มเวลานี้ เราฟังขึ้นเริ่มต้นเสียก่อน ถึงแค่นี้พี่น้องทั้งหลายก็จะทราบกัน

แต่ที่เราเสียใจก็คือว่าเราไม่ได้ออกสนามไปพูดด้วยคำพูดของตัวเองเสียเท่านั้น มีแต่ยื่นอันนั้นไปให้คนนั้นทำงานแทนคนนี้ทำงานแทน มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช้หมอยื่นให้เขาไปทำงานแทน ถ้าเราจับเองฟันเองสับเองยำเองนี้มันถนัดดี อันนี้มันไม่ได้ทำนั้นซิ มีแต่พูดวอก ๆ อยู่อย่างนี้ เราก็ไม่มีใครมาฟังให้ได้พึดกันสักหน่อยเข้าใจหรือ ก็มีแต่เราคนเดียวพูดเราคนเดียว แล้วก็ไปบออยู่คนเดียว เลยไม่ทราบว่าใครแพ้ใครชนะ

นี่ละพี่น้องจำเอาไว้นะ เรื่องประมวลมาทั้งหมดนี้เป็นอย่างนี้ละเรื่องราว หาขึ้นดีไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ว่าเขาจะครองบ้านครองเมืองครองศาสนา มีตั้งแต่จะเหยียบลงไปให้เหล็กนั่นเอง ไม่เป็นอย่างอื่น ดูหมดแล้ว พระสงฆ์จึงเดือดร้อนทั่วประเทศ บัญญัติข้อนี้ถ้าเป็นมงคลจะเดือดร้อนได้ยังไง พระพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ปฏิบัติมาชุ่มเย็นทั่วประเทศไทยในชาวพุทธของเราเป็นยังไง กับที่บัญญัติขึ้นมาใหม่นี้ต่างกันยังไงบ้าง เวลานี้กำลังเป็นพินเป็นไฟ ถ้าถูกต้องเป็นพินเป็นไฟหรือ เพียงเท่านี้เราก็คิดได้แล้วนะ ให้พากันจำเอาว่าจะไม่พูดมากมันก็ได้มากไปแล้ว วันนี้ให้พักไว้ก่อน ให้จำเอาพุทธบัญญัติศาสนาพระพุทธเจ้าสอนมาเป็นอย่างนี้แล้วก็แปรตผีบัญญัติ มีสองอย่างกำลังรบกันเวลานี้

ท่านทั้งหลายจะเอาแปรตผีบัญญัติหรือจะเอาพุทธบัญญัติ ถ้าอยากได้แปรตผีบัญญัติก็แต่งตัวแปรตมาไปสมัครกับเขาเดี๋ยวนี้ ถ้าว่าคนที่รับสมัครบริษัทบริวารของพวกเขาแปรตพวกผีหัวหน้าใหญ่มันอยู่ตรงไหน แปรตใหญ่อยู่ตรงไหน พวกบริษัทบริวารคือแปรตเล็กแปรตน้อยกำลังจะไปว่าอย่างนั้น เข้าใจไหม ให้สมัครไปกับเขา ถ้าอยากเป็นแปรตในนรก ถ้าอยากเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม เป็นเทวาบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ให้

ฟังเสียง พระพุทธบัญญัติ ฟังเสียงศาสนาพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนโลกมานาน จำเอานะ  
เอาละพอ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com)